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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ครั้งที ่7/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 

(ประชุมรูปแบบเผชิญหน้า และออนไลน์) 
 

 
รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวธุ ธรรมกุล กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ปธานิน  แสงอรุณ กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา กรรมการ ที่ได้รับ

มอบหมายให้เป็น
เลขานุการที่ประชุม 

8. นางสาวฉันทนา บุญประภาศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร ลาพักผ่อน 

 
เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   สรุปผลการเวียนคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ครั้งพิเศษ/2565  จ านวน 1 เรื่อง 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ แจ้งสรุปผลการเวียนคณะกรรมการประจ า

สาขาวิชาฯ ในช่วงระหว่างก่อนก าหนดการประชุมครั้ งที่ 6/2565 โดยที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน 1 เรื่อง ดังนี้  

1. อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายชุดวิชา  
52402 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน 

              รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                         จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                         ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการขอรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย ว่าตามที่ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 
2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นั้น บัดนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย จึงขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ประมาณเดือนธันวาคม 2565 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 
1.3   มหาวิทยาลัยซักซ้อมความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามแผนปรับแต่ง

แปลงโฉม มสธ. พ.ศ. 2565 - 2569 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมหาวิทยาลัยขอซักซ้อมความ

เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามแผนปรับแต่งแปลงโฉม มสธ. พ.ศ. 2565 - 2569 โดย
ตามที่ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 ได้สอบถามถึงการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ตามแผนปรับแต่งแปลงโฉมที่มีก าหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2565 จึงขอซักซ้อมความเข้าใจให้
ทุกภาคส่วน ดังนี้ 

1. การเรียกชื่อแผนการศึกษายังคงเป็น ก1 ก2 และ ก3 เนื่องจากเป็นมติจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

2. แผนการศึกษา ก2 และ ก3 ที่มีการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน และกิจกรรมร่วมเรียนตามล าดับ  
ยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เป็นหลัก  

3. มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปรับแต่งปรับแต่งแปลงโฉม มสธ. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งท่ี  
6/2565 วันพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2565  

ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมโดยที่ไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   เสนอขออนุมัติสัดส่วนร้อยละการผลิตชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ส าหรับการแพทย์แผนไทย 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขออนุมัติ 
สัดส่วนร้อยละการผลิตชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอแต่มีข้อสังเกตดังนี้ สัดส่วนของอาจารย์  
พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน และเภสัชกร ดร.ปรีชา หนูทิม เกินละร้อยละ 200 ทั้งนี้มอบให้เลขานุการคณะท างาน
แพทย์แผนไทยตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบมหาวิทยาลัยว่าสามารถท าเรื่องขออนุมัติสัดส่วนเกินได้
หรือไม่ ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

4.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ขอส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/อาจารย์ประจ า 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาประเทศ  15,000 บาท/อาจารย์ประจ า 1 คน ของสาขาวิชา/
หน่วยงาน ประเภทบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ชื่อโครงการวิจัย พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างานกับ
สภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4.3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ ขอส่งแบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา
ทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบขอรับทุนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ โครงการอบรมสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน จัดโดย 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นระยะเวลา 4 วัน ในวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 และวันที่ 2 
กันยายน 2565 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
4.4   อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ ขออนุมัติปรับแผนการการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อ

การศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับ

แผนการการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามที่ อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ และผู้ร่วมโครงการได้ขอรบทุน พัฒนาบุคลากร เพ่ือการศึกษาทางไกล
ประเภทหน่วยงาน เพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพ่ือการวิจัย..ที่ใช้จริงปี 2022 โดยจัด
อบรม 6 ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยการจัดอบรมมีระยะห่างกัน โดยจัด
อบรมเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ต่อเนื่อง จึงขออนุมัติปรับแผนการการขอรับทุน
พัฒนาบุคลากร เพ่ือการศึกษาทางไกลประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเขา้ร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565
จัดโดยส านักงานพัฒนางานวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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4.5   อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ และ อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น ขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

การศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอรับทุนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยอาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ 
และ อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Thaijo ส าหรับบรรณาธิการวารสาร 
รุ่นที่ 56 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) จังหวัดปทุมธานี  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

 
4.6   อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น และ อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา ขอส่งแบบขอรับทุนพัฒนา

บุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอรับทุนพัฒนา

บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของอาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น 
และ อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา เพ่ือเข้าอบรมโครงการเรียนรู้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งงานคอมพิวเตอร์
หลักภาษาและไวยกรณ์ของภาษา Python ซึ่งจัดโดย 9EXPER COMPANY LIMITED (ประเทศไทย) ในวันที่ 4-6  
กรกฎาคม 2565 ของอาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น และ อาจารย์ศรุดา จิรัฐกุลธนา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้แนบรายละเอียดของการจัด

ประชุมเพิ่มเติมก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

4.7   รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ขอเสนอบันทึกลงนามเรื่องขอทราบนโยบายและ
ทิศทางเกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเสนอบันทึกลงนามเรื่อง 
ขอทราบนโยบายและทิศทางเกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก ตามที ่รศ.ดร.นิตยา 
เพ็ญศิรินภา ได้ท าบันทึกข้อความ สาขาวิชาฯ ลงรับเลขที่ 1416 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2565 เรื่อง โปรดลงนามในหนังสือ
ถึง สปสช เขต 13 พร้อมแนบร่างหนังสือมาเพ่ือให้สาขาวิชาฯ ลงนามตามข้อความในหนังสือที่ รศ.ดร.นิตยา  
เพ็ญศิรินภา เป็นผู้ร่างขึ้นมานั้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ เนื่องจากโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ

โรคเมตาบอลิก เป็นลักษณะโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ด าเนินการโดย รศ.ดร.นิตยา 
เพ็ญศิรินภา (ตามบันทึกที่ อว 0602.10(05)/167 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) ดังนั้น จึงเห็นควรให้ รศ.ดร.นติยา 
เพ็ญศิรินภา ด าเนินการจัดท าบันทึกสอบถามข้อมูลจากแหล่งทุนภายนอกด้วยตนเอง และเม่ือรับทราบผลจาก 
สปสช. แล้ว ขอให้แจ้งกลับให้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ รับทราบอีกครั้ง 
 
 
 



5 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1   กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทน
กรรมการ ในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ครบวาระในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
ในวันที ่20 เมษายน 2565 นั้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ  เป็นผู้แทน

กรรมการ ในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 

            อนัญญา ประดิษฐปรีชา 
      (อาจารย์ ดร.อนัญญา ประดิษฐปรีชา) 
กรรมการ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม  
       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

         ฉันทนา บุญประภาศรี 
 (นางสาว ฉันทนา บุญประภาศรี) 
          ผูช้่วยเลขานุการฯ 
  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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